



สรุปล่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง วันที่ 23 มค.62 อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้นลมพัดแรงขึ้น ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน มี 14 พื้นที่ โดยพื้นที่ริมถนนเกินค่ามาตรฐาน 9 สถานี ส่วนพื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี</p>
สยามรัฐ มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งให้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนโดยในข้อ 8 ระบุว่า รมรคงไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่ที่มีมลพิษสูง แต่ปรากฏว่าภายในทำเนียบฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม ครม. ทุกสัปดาห์และการประชุมอื่น ๆ รถยนต์ของผู้ติดตามและรถติดตามขบวนของรองนายกฯ และรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ที่นำรถมาจอดจะติดเครื่องยนต์รอไว้เป็นประจำทั้งนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล ไปแจ้งคนขับรถที่ติดเครื่องยนต์ทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ในทันที</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำลังติดตามสถานการณ์อยู่ โดยสถานการณ์ในขณะนี้ ประชาชนอาจจะสัมผัส กระทั่งบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นจะต้องมีมาตรการพิเศษ ส่วนใหญ่มีค่าฝุ่นละอองเกิน 50 แต่ไม่ถึง 100 มีเพียงพื้นที่เดียวที่เกิน 100 ซึ่งจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผวจ.และผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้าไปดูแล โดยมีมาตรการต่าง ๆ ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองมาก นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะลงไปตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมระงับไม่ให้ใช้งาน ส่วนฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้นั้น จะควบคุมไม่ให้มีการเผา รวมถึงความพยายามทำฝนเทียม ส่วนพื้นที่ไหนที่มีค่าฝุ่นละอองสูงจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแจกหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก คนชรา ที่ต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>-เสนอข่าว นายสุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลทั้ง ข้อความ รูปภาพ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า เป็นผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นขึ้น และเป็นโรคต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยก่อนที่อ่านข่าว ข้อมูล รูปภาพ หรือ จะส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยากให้ประชาชนตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าวก่อน ว่า มีข้อมูลมาจากที่ใด ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าแพทย์ดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ ด้วยการเข้าไปยังเว็บไซต์ของแพทย์สภา หรือโทรติดต่อสอบถามได้โดยตรง ส่วนเรื่องอาการ หรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้</p>
มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่มีการรายงานข่าวว่า ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกประกาศควบคุมสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วิฤติรุนแรง นั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จะมีมาตรา 9 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของสาธารณสุขที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งในการหารือร่วมกับ คพ. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าภาวะวิฤติที่เข้าข่ายอันตรายต่อสุขภาพ คือ มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 90 มคก./ลบ.ม. ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน และครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพฯ จึงให้อำนาจตามมาตรา 9 ออกประกาศควบคุม อาจมีทั้งการห้ามรถส่วนตัววิ่ง หรือการปิดโรงเรียน สถานที่ทำงาน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ แต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นนั้น ค่าฝุ่นยังขึ้น ๆ ลง ๆ สูงแค่บางจุดเท่านั้น มาตรการในขณะนี้ จึงอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ในการบังคับใช้ เช่น ประกาศห้ามเผาในที่โล่ง ควบคุมรถบรรทุกทุกเข้าออกเมือง ตรวจจับรถควันดำ และขออย่าว่ายังไม่มีประกาศใด ๆ เพิ่มเติมจากทางกระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำให้ลดการทำกิจกรรมนอกบ้านในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการสัมผัสและผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ tnamcot เดลินิวส์ มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ สยามรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชนออนไลน์ เดลินิวส์</p>	<p>อย่างการวิ่งมาราธอน หากเป็นไปได้ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน เพราะสถานการณ์ฝุ่นจะอยู่ไปถึงประมาณเดือน ก.พ.นี้ หรือหากจัดก็ตรวจสอบว่า พื้นที่ที่จัดนั้นเหมาะที่จะจัดหรือไม่ เช่น หากเป็นสีลม สีแดงควรจัดเลย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีการเสนอข่าว ผู้ป่วยหญิงมีอาการมพิษ อย่างหนัก ค้นตามร่างกายและปวดแสบทั้งตัว จนอาการเริ่มหนัก ทั้งตา รอบปาก จมูก ใบหน้า ขาหนีบ ข้อพับต่าง ๆ และรู้สึกร้อนทั้งตัว กินยาและทายาไม่หาย จึงได้ไปพบแพทย์แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นเพราะฝุ่นละอองหรือไม่ แพทย์ วินิจฉัยว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เมื่อเจอฝุ่นมาก ๆ ทำให้ภูมิแพ้กำเริบขึ้น และ การที่เป็นคนเลือดออกง่าย และไหลไม่หยุด ดังนั้น การปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้น้อยที่สุดจึงเป็นสิ่ง ที่สำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่โรคผิวหนังอยู่เดิมเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบมากยิ่งขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า การสัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวเสื่อมชราได้เร็วขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยทางแสงแดดและการสูบบุหรี่ การศึกษาในประเทศเยอรมนีและประเทศจีน พบว่าการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานานมีผลทำให้ผิวเสื่อม ชรา โดยพบการเกิดจุดด่างดำเพิ่มมากขึ้นบริเวณใบหน้า และการเกิดริ้วรอยบริเวณร่องแก้มมากยิ่งขึ้นด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนจากควันพิษอย่างหนัก เนื่องจากโรงงานในย่านดังกล่าว ลักลอบเผาขยะที่มีมลพิษ และสารเคมี ในช่วงเย็นหรือค่ำ จนส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย ไปทั่วบริเวณ สร้าง ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแล อยากรู้ก็ตาม เมื่อ ประมาณ 3 ปีก่อน เจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ อ.สามโคก เคยสั่งปิดโรงงานบางแห่งในซอยวัดสิงห์ ที่ลักลอบ ปลอมสารพิษและเผาสารเคมีมาแล้วครั้งหนึ่ง</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร สถานการณ์ฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐาน มีพื้นที่สีแดง 2 จุด คือ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน และริม ถนนคูขนานพระราม 2 อ.เมือง นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร จึงสั่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมแจ้งสภาพอากาศให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ขณะที่ทาง อบจ. สมุทรสาคร แจกหน้ากาก N95 ให้กับผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯ และล้างถนนต่อเนื่อง เพื่อชะล้างฝุ่นละออง ให้ เบาบางลง ส่วนแผนระยะยาวนั้น จะใช้มาตรการในการควบคุม ต้นกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ การก่อสร้าง หรือการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง พร้อมมรณงค์เรื่องของการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวช่วยดูดซับ สารพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นายวีรวิธ ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ PM 2.5 ของจังหวัดราชบุรี ยังคงมีค่าสูงเกิน มาตรฐาน แนะนำประชาชนควรใส่หน้ากากป้องกัน ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงเผากลางแจ้ง รถบรรทุกยังคงปล่อยควันดำ ทั้งนี้ทางจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำวัน โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการ ประกาศได้ที่ สสจ.ราชบุรี หรือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเตรียมกำหนดเป็นนโยบาย แก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองระยะยาว เช่น เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดจะเสียภาษีต่ำ</p>
<p>workpointnews</p>	<p>-เสนอข่าว นายมนัส หมวดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหนองครก ต.หนองปรือ อ.รัชฎา จ.ตรัง กล่าวว่า ได้ผลิตสินค้าตัวใหม่เพิ่มอีก 1 ชนิด คือ ยกทรงยางพารา เพื่อส่งขายตลาดหลักคือ ประเทศจีน เช่นเดียวกับ หมอนยางพารา และที่นอนยางพารา ทั้งนี้ได้มีตัวแทนบริษัทส่งออก และตัวแทนบริษัทที่รับซื้อจากประเทศจีนเดินทาง มาติดตามออร์เดอร์ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันได้มีบางบริษัทในกรุงเทพฯ ติดต่อขอสั่งซื้อยกทรงยางพารารวมประมาณ 500-1,000 ชิ้น เพื่อนำไปทำเป็นหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในขณะนี้</p>
<p>Workpointnews เว็บไซต์ Mthai เว็บไซต์ไทยโพสต์ สปริงส์นิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว โรงเรียนรุ่งอรุณ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม เขตปทุมวัน กทม. ประกาศให้หยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง PM 2.5 หวังมี ผลกระทบกับสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังมี ที่ประกาศหยุดเรียนเช่นเดียวกัน</p> <p>-เสนอข่าว แซร์สนั้น หมู่มโพสต์ ไอเป็นเลือด ปอดติดเชื้อรุนแรง ซึ่งเบื้องต้น ผู้โพสต์สันนิษฐานว่า อาการป่วย อาจ มาจากการสูดดม PM 2.5 ตรง ๆ โดยไม่เคยสวมหน้ากากโดยวันที่ 23 ม.ค. หมอนัดเอกซเรย์ปอดอีกรอบ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์</p>	<p>-กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นที่ต้องระวังคือปัญหาความแตกต่างจนฝุ่นตลบ เพราะมีข่าวสารพัฒนาการต่างถูกจัดเตรียมใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ณ มุมข่าว</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์</p> <p>สายตรง</p>	<p>ออกมา ทำให้ เศรษฐกิจ ธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากความแตกตื่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ร้อนถึงกรมอนามัย ต้องออกมาแก้ข่าวความเข้าใจผิดว่า กรมอนามัยจะต้องเป็นผู้ออกประกาศในการควบคุมสถานการณ์ หากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วิฤตรุนแรง แต่ความจริงแล้ว พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อำนาจนายกฯ เป็นผู้สั่งการ จะเป็นการห้ามขัรบรถยนต์ส่วนตัว การปิดโรงเรียน สถานที่ทำงาน ก็ทำได้หมด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นนั้น ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังขึ้น ๆ ลง ๆ สูงแค่บางจุดของ กทม.และปริมณฑลเท่านั้น ในขณะที่จึงอาศัยกฎหมายมาบังคับใช้ เช่น ผู้ว่ากทม.และจังหวัดปริมณฑล มาบังคับการห้ามเผาในที่โล่ง ใช้กฎหมายจราจรและขนส่ง ในการควบคุมรถบรรทุกในการเข้าออกเมือง การตรวจจับรถควันดำ เป็นต้น และที่สำคัญพื้นที่มีปัญหาที่คือบริเวณที่จราจรติดขัด จึงควรตั้งหลักกันให้ตื้ออย่าให้ปัญหาฝุ่นบานปลาย</p> <p>-กล่าวว่า วิฤตติฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ปอท.เดือนแชร์ข่าวปลอมติดคุก 5 ปี</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์</p> <p>Newtv.co.th</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ทีวีช่อง 5, NBT</p>	<p>ผลการดำเนินการรอบปี 61</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม แลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2561ความคืบหน้าโครงการสำคัญทิศทางในอนาคตของ อภ.ว่า ผลการดำเนินงานในปี 61 อภ.มีผลประกอบการ 16,651ล้านบาท โดยในปี 62 ตั้งเป้าหมายผลประกอบการไว้ 16,720 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้เดินทางตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จจนโรงงานผลิตยารังสิต 1 สถานที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เอฟฟาไวเรนทได้รับรองมาตรฐาน WHO PQ และยังได้รับรางวัล FOYA AWARD จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกจาก 90 ประเทศทั่วโลก ในฐานะที่เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล สามารถเพิ่มกำลังการผลิตยาของ อภ.ได้ปีละ 38 ล้านเม็ด ช่วยรัฐประหยัดเรื่องการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศได้มากกว่า 7,500 ล้านบาท และในปี 62 อภ.จะเดินทางโรงงานผลิต (วัดจีน) ชีววัตถุที่ จ.สระบุรี คาดว่าเดือน พ.ค.นี้ จะได้วัคซีนจริงมาทดสอบกับอาสาสมัครในคน และใช้เวลา 1 ปีในการติดตามผล ก่อนจะนำข้อมูลขอขึ้นทะเบียนวัคซีนต่อไป ส่วนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ คาดว่าปลายเดือน ก.พ.นี้จะเริ่มปลูกได้ เบื้องต้นจะมีการนำเข้าสายพันธุ์จากแคนาดาและใช้สายพันธุ์ไทยปลูกผสมกัน คาดว่าลดแรกประมาณเดือน พ.ค.-มิ.ย.จะได้น้ำมันกัญชาประมาณ 25 กิโลกรัม หรือประมาณ 2,500-3,000 ขวด และในแปลงแรกที่ปลูกหากได้ผลผลิตครบนำจะได้กัญชาแบบแห้งทั้งสิ้น 100 กิโลกรัม หรือได้น้ำมันกัญชา 10,000-12,000 ขวด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>ผจก.รายวัน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สยามรัฐ ไทยรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>คำวิจารณ์รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ได้เห็นชอบให้เพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 62 จำนวน 2 รายการ คือ เวชภัณฑ์การรักษาโรค บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ จากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะเร่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนจากทุกฝ่ายร่วมกำหนดมาตรการให้เร็วที่สุด เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อนุมัติ ทั้งนี้ นายกฯได้ย้ำว่า ให้ พณ.และคณะกรรมการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผอ.รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า มติ ครม.ที่ออกมาไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศขอความร่วมมือรพ.เผยแพร่ราคายาและคำกริษาขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่จะต้องติดตามมาตรการที่จะออกมาว่าเป็นอย่างไร</p> <p>- นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน กล่าวถึงกรณี ครม. มีมติให้ค่ายา และเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้า และบริการควบคุม ว่า ในฐานะของผู้ประกอบการ รพ.เอกชน เรายังต้องทำตามจากนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวางหลักเกณฑ์ออกมาอย่างไร แต่อย่ากระทบจนกระทั่งความมีประสิทธิภาพของ รพ.เอกชนกลายเป็นความต้อยลงไป เพียงเพราะไปแก้ปัญหของคน 2-5% แล้วกระทบคนส่วนมาก 95%</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการทำตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้ต้องปรับปรุงรายการสินค้าและบริการควบคุม ทุกๆ 2 ปี ในการปรับปรุงครั้งนี้ คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการกำหนดสินค้าและบริการหลายรายการเข้ามาด้วย เดิมมีสินค้าและบริการควบคุม 50 กว่ารายการ แต่ตอนนี้ ได้ยกเลิกการกำหนดให้นำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ขณะที่ ก.สาธารณสุขกำกับดูแลการดำเนินการของรพ.เอกชนในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งต้องดูแลผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยกรณีของรพ.เอกชนมีบางแห่งที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงต้องพิจารณาความแตกต่างตรงนี้ด้วย ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้ คือการมอบหมายให้ไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสมออกมา ต้องดูกฎหมายหลายฉบับ และไม่ใช่จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุสี่บานเย็น</p>	<p>ไปควบคุมราคาได้ทั้งหมด แต่ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอทุกฝ่ายอย่าเพิ่งวิตกหรือตื่นตื่นในเรื่องนี้และอย่าไปเคลื่อนไหวหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>สำหรับสิ่งที่ต้องทำให้เป็นรูปธรรม คือ เนื่องจากมี พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ควบคุมดูแลสถานบริการทางการแพทย์ และกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องมีป้ายแจ้งจุดที่ผู้ป่วยตรวจสอบสิทธิของ ผู้ป่วยหรืออัตราค่าบริการทางการแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ขณะที่ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้รับทราบ เพื่อใช้ตัดสินใจก่อนเข้ารับการรักษา จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำตรงนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าใครพบว่าโรงพยาบาลแห่งใดไม่ติดป้ายดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาได้ หรือหากใครเข้ารับบริการทางการแพทย์แล้วรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>- นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด เรียกประชุมคณะกรรมการพิเศษที่ ครม. ให้มีการแต่งตั้ง ภายใต้อัตราคณะกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความพร้อม ก่อนที่จะกำหนดมาตรการที่เหมาะสม คณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนจาก พาณิชย์ สาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิผู้บริโภค สปสช. สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ</p> <p>- น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุกรรมการด้านสุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า เครือข่ายผู้บริโภค ชื่นชมรมว.พาณิชย์ ที่เดินทางมาเรื่องนี้ ขอเสนอเร่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสัดส่วนที่เป็นธรรม พร้อมเตรียมรายชื่อตัวแทนจากฝั่งผู้บริโภคและนักวิชาการ คาดหวังว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะเดินทางได้ทันทีในการเสนอมาตรการกำกับค่ายา วัสดุทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาล คาดหวังว่า การกำกับครั้งนี้ จะต้องมีมาตรการมากกว่าการขายไม่เกินราคาที่ตั้งข้างกล่อง</p> <p>- เสนอว่า รพ.เอกชนเตรียมแยกค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนส่วนอื่น ๆ ที่เดิมคิดไว้ในค่ายาออกมาจากค่ายา คาดว่าจะมีมากกว่า 10 หมวด เกิน 50% ของค่ายาเดิม เพราะในการให้บริการล้วนเป็นต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น ตั้งแต่ค่าที่จอดรถ ค่าเวรเปล ค่าเวชระเบียน ค่าพนักงานต้อนรับ ค่าฝ่ายการพยาบาล ค่าใช้เครื่องมือแพทย์ ค่าบริหารยา ค่าสต็อกยาที่จะยาเคมีตัวเดียวแต่ต้องมีสต็อก 5 ตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งจ่ายยาของแพทย์ ค่าเภสัชกรเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าค่ายาจริง ๆ นั้นเท่าไร จะได้ไม่เกินจากที่มีการควบคุม</p> <p>- นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การที่แยกหมวดค่าใช้จ่ายอื่นออกมาจากค่ายา อาจกระทบผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพที่จะต้องจ่ายเงินเอง 2 เด้ง คือจ่ายเงินซื้อประกันแต่บริษัทประกันจะจ่ายให้เฉพาะค่ายา ค่าแพทย์ และค่าห้องตามที่มีการระบุในใบเสร็จ เมื่อรพ.เอกชนแยกค่าอื่น ๆ ออกมาจากค่ายา ในส่วนที่แยกออกมาผู้ซื้อประกันก็ต้องจ่ายค่าส่วนเกินนอกเหนือจากที่ประกันจ่ายเอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะต้องวางแผนแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้</p> <p>นอกจากนี้ หากประเทศไทยมีการควบคุมกำกับมาก จนรพ.เอกชนไม่มีกำลังหรือทุนเหลือเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพรพ.ให้ดีขึ้น ก็อาจจะย้ายรพ.ไปตั้งบริเวณชายแดน หรือตั้งรพ.ในประเทศเพื่อนบ้าน แทน แล้วจะกลายเป็นการนำคนไทยออกไปรักษาในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะต้องการคุณภาพที่ดีขึ้นมากกว่าที่มีในไทยจากการที่โรงพยาบาลไม่มีการพัฒนา สวนทางปัจจุบันที่รพ.เอกชนไทยอาจจะมีการไปตั้งรพ.ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เพื่อดึงคนเข้ามารักษาในประเทศไทย รวมถึงสูญเสียคนจากกลุ่มประเทศอื่นที่เข้ามารับการรักษาในไทยผ่านนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์เอเชีย หรือ เมดิคัลฮับด้วย</p> <p>- เรื่องนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสีย เพราะหากเข้าไปควบคุมมากทั้งคุณภาพและยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยก็ต้องด้อยลงไปด้วย ทางที่ดีควรใช้วิธีปิดประกาศค่าบริการทางการแพทย์ให้ชัดเจน เป็นทางเลือก ควรมีการกำกับในด้านราคาและควรมีคณะกรรมการทบทวนราคาทุกปีว่าเหมาะสมหรือไม่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยา</p> <p>- เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไชยวงกูร กล่าวว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ยา กำลังมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยคณะกรรมการวิสามัญ สนช. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ โดยมีการถกเถียงกันว่าใครควรเป็นคนตัดสินใจเรื่องการใช้ยา แต่ในต่างประเทศ FDA สหรัฐ กำลังวางแผนปรับเปลี่ยนเรื่องยา เป็น 3 ประเภท คือ ยาที่ซื้อหาได้เองตามร้านขายทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ยาที่แพทย์แนะนำให้ซื้อหา และยาที่ต้องให้แพทย์สั่ง เนื่องจากคนอเมริกันซื้อยาจากร้านทั่วไปมากินเอง เช่น พากยาแก้ปวด แต่ใช้ต่อเนื่องเป็นการใช้ยาเกินขนาด ยิ่งกว่านี้ราคาขายที่ซื้อหา</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้เองตามร้านทั่วไปก็มี ราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่กลายเป็นภาระของประชาชนมากขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่า ในประเทศเราไม่มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ อาจเป็นเพราะสาเหตุการเสียชีวิตด้านอื่น เช่น อุบัติเหตุรถยนต์มีอัตราที่สูงและเป็นที่น่าสนใจมากกว่า แต่ ออย.ก็ไม่ควรมองข้าม นอกจากนี้ การแก้ไขพ.ร.บ.ยาขณะนี้ดูจะเน้นเรื่องการก้าวข้ามระหว่างวิชาชีพระหว่างกันมากกว่าเรื่องอื่น จึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายข้อด้วยกัน อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ยา ที่ ออย. เสนอมานี้ ไม่สอดคล้องกับนานาชาติ เพราะเสนอให้มียา 4 ระดับคือ ยาที่จ่ายตามใบสั่งยาของแพทย์ ยาจ่ายโดยเภสัชกร ยาที่ประชาชนเลือกใช้ ได้เอง (ยาสามัญประจำบ้าน) และยาบรรจสุเสร็จ ในขณะที่นานาชาติไม่มียาแบบที่สี่ ออย. มีเหตุผลอะไร เรื่องยานี้จะยึดเอาผู้ป่วย/ ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากกว่าวิชาชีพ น่าจะพิจารณาว่าประชาชนได้ประโยชน์ปลอดภัย สะดวก เข้าถึงยาได้อย่างไร เรื่องนี้ได้พิจารณาหาทางป้องกัน ในร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้หรือไม่</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>แนะสูงวัยออกกำลังกาย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และลดพฤติกรรม เช่น นั่ง/นอนดูทีวี หรือ ใช้ social media เป็นเวลา โดยรูปแบบกิจกรรมทางกายที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติได้ 1.กิจกรรมที่ทำด้วยตนเอง เช่น งานบ้าน กวาดดูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้ 2. การเดินไปจ่ายตลาด การเดินไปทำงาน ปั่นจักรยาน 3.กิจกรรมสันทนาการหรืองานอดิเรก เช่น การร้องเพลง เดินรำ วาดภาพ 4. การออกกำลังกายง่าย ๆ เช่น ลีลาศ รำไทเก๊ก ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือ นักกายภาพบำบัด การออกกำลังกายควรเริ่มด้วยการยืดเหยียด การออกกำลังกายต้องไม่หนักเกินไป ก่อนหยุดออกกำลังกายควรมีการ cool down</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคแผลในกระเพาะอาหาร</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแผลในกระเพาะอาหาร มีสาเหตุจาก 1. ติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโรไล และ 2.การรับประทานยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) รวมถึงยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ รวมถึงภาวะโลหิตจาง โดยสามารถวินิจฉัยภาวะแผลในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น และยังสามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโรไลได้อีกด้วย การรักษาโดยให้ยาลดกรดร่วมกับรักษาสาเหตุ ได้แก่ การให้ยาปฏิชีวนะหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุ การป้องกันให้หมั่นล้างมือ เลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของทอด อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูง</p>
<p>ข่าวสด แนวหน้า</p>	<p>การประชุมความมั่นคงด้านสุขภาพโลก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคปีละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนวาระความมั่นคงสุขภาพโลกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศ สำหรับปี 2562 ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชุดกิจกรรมครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ในหัวข้อ "GHSA 2024 : Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages" เพื่อทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินการตามกรอบวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ซึ่งกำหนดจะดำเนินการจนถึงปี 67 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนกลยุทธ์พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข และการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ผ่านทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศผู้นำชุดกิจกรรม D1 (สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ยูกันดา และประเทศไทย) ประเทศ ผู้สนับสนุน ประเทศผู้นำชุดกิจกรรมอื่น ๆ ผู้แทนด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์จากภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC) ผู้แทน จาก GHSA Steering Committee ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ SEARO, WPRO, FAO HQ, WHO Lyon, OIE, GPP, DTRA, ASEAN Secretariat, US CDC, World Bank, USAID, CBEP, JICA ผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานในประเทศไทย วิทยาการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 120 คน</p>
<p>ทีวีช่อง NBT แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>โครงการออย.น้อย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม ออย. น้อย ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ ออย. น้อย มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีพัฒนาการในส่วนของการทำกิจกรรม ออย. น้อย อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับรางวัลประกวดโครงการ ออย. น้อย ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด นอกจากนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน ออ. น้อย ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.56 - ปัจจุบัน
สวท. สยามรัฐ	<p>ทำความสะอาดบ้านลดฝุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีปริมาณสูงนี้ นอกจากประชาชนจะต้องรู้จักสวมหน้ากากป้องกันตนเองแล้ว ควรต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านและจัดของให้เป็นระเบียบ ไม่ให้มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องนอน ควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ้ง ผ้าห่มและพรมเช็ดเท้าอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง ห้องครัว ทำความสะอาดพื้นไม้ให้มีเศษอาหารหรือคราบไขมัน กำจัดเศษอาหารทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็แหล่งอาหารของสัตว์พาหะนำโรค ห้องส้วม หมั่นทำความสะอาดพื้นไม้ให้มีตะไคร่น้ำ หรือ ผงแป้ง คราบสบู่ แชมพู เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ สวมหน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง นอกจากนี้ ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน เพื่อลดอุบัติเหตุและการสะสมของเชื้อโรค และพาหะนำโรคต่าง ๆ</p>
เว็บไซต์ naewna.com banmuang.co.th สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์	<p>งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อดูณ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่หลวงพ่อดูณ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-28 ม.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น และในวันที่ 29 ม.ค.62 ณ ฌาปนสถานชั่วคราว บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น คาดว่า จะมีประชาชนมาร่วมงานพิธี ประมาณ 3-5 แสนคน จึงได้มีการเตรียมการต้อนรับผู้มาร่วมงานอย่างสมบูรณ์ทุกภาคส่วน</p> <p>ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สจ.ขอนแก่น ได้แนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง พร้อมเข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมน้ำ อาหาร ยารักษาโรคประจำตัว พกติดตัว</p>
เว็บไซต์ kapook.com	<p>เหาระบาด</p> <p>-เสนอข่าว เหาระบาดในโรงเรียน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พบนักเรียนทั้งหมดหญิง-ชาย เป็นมากกว่า 2,300 คน จากนักเรียน 5,000 คน เจ้าหน้าที่ร่วมกันณรงค์และจัดทำโครงการกำจัดเหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก</p>
เว็บไซต์ bangkokbiznews.com	<p>กระแสต่อต้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงกระแสต่อต้านวัคซีน อยู่ในภัยคุกคามสาธารณสุขโลก และสำหรับ 10 ภัยคุกคามสาธารณสุขโลกที่องค์การอนามัยโลกประกาศในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ และภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โรคไม่ติดต่อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดทั่วโลก ส่วนกลุ่มประชากรที่เปราะบางและอ่อนไหวต่อภัยสุขภาพ เช่น กลุ่มผู้อพยพ กลุ่มลี้ภัยสงคราม กลุ่มเด็ก</p>
ไทยรัฐ	<p>ร้านหมวย่างเกาหลี ปล่อน้ำเสียขยะล้น</p> <p>-เสนอข่าว นายอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขยะจำนวนมาก ที่หน้าร้านหมวย่างเกาหลีแบบบุฟเฟต์ขนาดใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยู่ริมถนนจอมพล. หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน หลังจากพบข้อร้องเรียนว่า มีการนำขยะจำนวนมากกองทิ้งหน้าร้าน และน้ำจากขยะไหลมาบนถนน รวมถึงมีการลักลอบทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำด้านหลังร้าน จนสร้างปัญหาด้านมลพิษส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียผลการตรวจสอบพบว่าเกิดปัญหาจริง</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>เด็กหลอดแก้ว เทรนด์ใหม่ ธุรกิจพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว เทรนด์ใหม่โรงพยาบาลเอกชนลงทุนเปิด “ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก” (In Vitro Fertilization : IVF) หรือเด็กหลอดแก้วมากขึ้น ล่าสุด พบมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทและคลินิก โดยมีเพิ่มขึ้น 15-20 แห่งรองรับความต้องการลูกค้าคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน จากนโยบายรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ประชากรมีบุตรเพิ่ม รวมทั้งลูกค้ากัมพูชา เมียนมา ลาว นิยมบินมาทำไอวีเอฟที่กรุงเทพฯ มากขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>อังกฤษตัดต่อยีนไก่ต้านหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ กำลังพัฒนาสายพันธุ์ไก่ตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้ไก่สามารถต้านทานโรคไข้หวัดนกได้ 100% และเป็นเกราะป้องกันระหว่าง นกป่ากับมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดครั้งใหม่ในมนุษย์ โดยลูกไก่ที่ถูกตัดต่อยีนกลุ่มแรกจะได้รับการเพาะพันธุ์ในช่วงปลายปีนี้ ที่สถาบันรอสลิน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์</p>